



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๓๐๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๖๖๐
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๘๐๕
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) ซึ่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง
ระดับประเทศเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๓๘ ศูนย์สอบ) ความแจ้งแล้วนั้น


บัดนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับประเทศ ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือก
นักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ
ดังกล่าว

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดจัดอบรม จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ภูริญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ตามกำหนดการข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ www.innoobec.org/ www.imsso.go.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายภพล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๑, ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๑๖